



ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรรศึกษา รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)		ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan 1 เมษายน 2564		
1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วนโดยย่อ				
สินเชื่อเงินด่วน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันประเภทเงินกู้ ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ มีระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน (Term Loan) คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตามความต้องการส่วนบุคคล				
2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน				
<input type="checkbox"/> วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงินเฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท				
<input type="checkbox"/> อัตราดอกเบี้ย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)				
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ:				
วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป		อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าโครงการ Payroll	ระยะเวลาการผ่อนชำระ/ต่อเดือน
	พนักงานประจำ	เจ้าของกิจการ		
ตั้งแต่ 6,000-20,000 บาท	25%	25%	25%	12,18, 24
ตั้งแต่ 20,001-80,000 บาท	25%	25%	25%	12,18,24,36,48,60
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท	22%	24%	21%	12,18,24,36,48,60
ตั้งแต่ 240,001 บาท ขึ้นไป	19%	20%	17%	12,18,24,36,48,60
<input type="checkbox"/> อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น จะมีผลเฉพาะกับสินเชื่อเงินด่วนที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่านั้น				
<input type="checkbox"/> การคำนวณดอกเบี้ย : แบบรายวัน				
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ				
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ				
<input type="checkbox"/> ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท				
4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน				
<input type="checkbox"/> ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดละเท่าๆ กันทุกเดือน โดยผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน (เป็นบัญชีเดียวกันกับที่ธนาคารโอนเงินกู้ให้ผู้กู้) และธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากตามที่ได้ตกลงกันจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จหลังจากที่มีการเบิกเงินกู้ในงวดแรก ผู้กู้จะต้องเริ่มชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคารในเดือนถัดไป ถัดจากเดือนที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก				
5. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน				
<input type="checkbox"/> ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)				
<input type="checkbox"/> ถ้าถึงกำหนดชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับ ที่จะต้องชำระให้แก่ธนาคาร แต่ท่านไม่ได้นำมาชำระ ท่านยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อเข้าชำระหนี้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของท่านได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ท่านทราบ				
<input type="checkbox"/> กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อนำมาชำระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างชำระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้กู้ทราบ				
<input type="checkbox"/> ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผู้กู้ผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกเงินกู้ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที และให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยทันที				

<input type="checkbox"/> หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
6. กรณีชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด
<input type="checkbox"/> ไม่มีค่าปรับชำระคืนก่อนกำหนด
7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน
<input type="checkbox"/> ไม่มี
8. การทำประกันวินาศภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน
<input type="checkbox"/> ไม่มี
9. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน
<input type="checkbox"/> กรณีผู้ชำระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม
<input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จัดส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง <input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลำเนา ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา <input type="checkbox"/> กรณีที่ต้องชำระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ผู้ชำระทุกครั้งก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ <input type="checkbox"/> กรณีที่ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการชำระหนี้ให้ผู้ชำระ <input type="checkbox"/> กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้กู้ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ชำระล่วงหน้าตามเงื่อนไขระบุในสัญญา <input type="checkbox"/> การรับเอกสารหลังการพิจารณาสินเชื่อ กรณีสมัครสินเชื่อเงินด่วนผ่านช่องทาง K PLUS ธนาคารจะส่งเอกสารพิจารณาสินเชื่อ เช่น หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ตารางผ่อนชำระ ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใบเสร็จรับเงินชำระเงินกู้ หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่ธนาคารเห็นสมควร ให้ทางอีเมล
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วนและช่องทางการติดต่อธนาคาร
<input type="checkbox"/> สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา <input type="checkbox"/> สอบถาม K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง
12. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
<input type="checkbox"/> บัตรเงินด่วน Xpress Cash <input type="checkbox"/> สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare)

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ลูกค้าจะผูกพันกับธนาคารตามคำขอซื้อผลิตภัณฑ์หรือขอใช้บริการ หรือเงื่อนไขในสัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน หรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบเท่านั้น

คำเตือน :

- 1.ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้ กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้/ผิดสัญญา จะมีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติม
- 2.โปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888
- 3.ธนาคารหรือบริษัทที่ธนาคารมอบหมายจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากท่านไม่ชำระค่างวดอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564	
1. ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการต่าง ๆ และ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบี้ยปรับ	ตั้งแต่ 14% - 25% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ	
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ค่าอากรแสตมป์ - ปิดต้นฉบับสัญญาเงิน	ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน - ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอื่น* - ชำระที่เคาเตอร์ของธนาคารอื่น* - ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น* - ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ** - ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเทสโก้โลตัสทุกสาขา ** - ชำระผ่านจุดบริการรับชำระบิ๊กซีทุกสาขา ** - ชำระผ่านช่องทางทรูมันนี่ (TrueMoney Express / Kiosk / Wallet)** 3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย* (กรณีหักชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น) 3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้***	(ไม่มีบริการ) (ไม่มีบริการ) (ไม่มีบริการ) 15 บาท / ครั้ง 10 บาท / ครั้ง 10 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง ไม่มี ไม่มี 88 บาท/รอบบัญชี
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร 4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) 4.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 4.5 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 4.6 ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 100 บาท / ครั้ง 100 บาท / ครั้ง
หมายเหตุ : <ol style="list-style-type: none"> 1. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. ไม่เรียกเก็บค่าบริการในกรณีชำระโดยการหักบัญชี หรือชำระที่เคาเตอร์ หรือชำระที่เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย 3. * ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีบริการนี้ 4. ** เฉพาะผลิตภัณฑ์ ประเภทที่สามารถใช้บริการได้ 5. *** เรียกเก็บค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี้สำหรับสินเชื่อ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank) (ยกเว้นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับอื่นๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) 6. สำหรับ สินเชื่อเงินด่วน เพดานอัตราดอกเบี้ยใหม่ ที่ 25% จะมีผลใช้บังคับกับสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป 7. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (สำหรับสินเชื่อเงินด่วน ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%) <p>ในกรณีที่ผู้ขอกู้มียอดหนี้จากการใช้สินเชื่อ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank) ค้างชำระเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และธนาคารได้มอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าว และซึ่งในการติดตามหนี้หนี้ นั้น จะมีค่าติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ได้แจ้งให้ผู้ขอกู้ทราบ</p>	